



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๖๗๓

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๕ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ.อ.อ.

(นางสิริกาญจน์ สุขวณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผว.กทม.เผย แนวทางเปิด เมืองรับ นักท่องเที่ยว	dailynews prachachat bangkokbiznews komchadluek khaosod thaipbs innnews mcot thansettakij tnnthailand nationtv mgronline ch๗ springnews sanook amarintv thaipbsworld workpointtoday today.line.me facebook.com/Workpoint TODAY twitter.com/Thansettakij/	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวถึงแนวทางการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ว่า กทม.ยินดีที่จะเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กทม.มีแนวทางปฏิบัติสำหรับการเปิดเมือง ๓ ข้อ ประกอบด้วย (๑) ประชากรของกรุงเทพฯ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ ๒ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป คาดจะครบตามเป้าหมายที่กำหนดประมาณวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๔ หลังจากนั้นรออย่างน้อย ๗-๑๔ วัน เพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นตามหลักการแพทย์ (๒) ผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลง ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อรายวัน ๒,๗๐๐-๒,๘๐๐ คน และ (๓) ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวนลดลง ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางปฏิบัติ กรุงเทพมหานครจะหารือกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงแนวทางการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวและจะนำเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) พิจารณาต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - แนวทางการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19	- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งความคืบหน้าการเร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๒	รถ BMW ให้บริการ วัคซีนโควิด-19 กลุ่ม ๖๐๘ ในพื้นที่เขต บางคอแหลม	แนวหน้า เดลินิวส์ naewna mcot nationtv mgronline thansettakij moneyandbanking workpointtoday thainews youtube.com/watch	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม.กล่าวหลังตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม. (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ที่วัดไผ่เงิน เขตบางคอแหลมว่า กทม.ได้จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม. (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ประชาชนไม่ต้องเดินทางไกล ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ เนื่องจากรถ BMW สามารถเคลื่อนย้ายจุดฉีดไปตามชุมชนต่าง ๆ ได้รวดเร็ว ไม่แออัด และใช้เวลารอฉีดวัคซีนไม่นาน ในครั้งนี้ให้บริการวัคซีนที่วัดไผ่เงิน เขตบางคอแหลม แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ๒๐๐ คน และจะรับวัคซีนเข็มที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๔ จากนั้นรถจะเคลื่อนไปให้บริการตามจุดอื่น ๆ ต่อไป โดยให้บริการทุกขั้นตอนเบ็ดเสร็จภายในรถ BMW คันเดียว ตั้งแต่การคัดกรองเบื้องต้นและให้ผู้รับ	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีข้อจำกัดในการเดินทางไปฉีดวัคซีน และช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ แผนการให้บริการหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม. (BMV) และความคืบหน้าการให้บริการวัคซีนโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑.			บริการลงนามยินยอมรับบริการวัคซีน จากนั้นยืนยันตัวตน (แสดงบัตรประจำตัวประชาชน) และรับการฉีดวัคซีน พักรอสั่งเกตอาการ ๓๐ นาที และรับใบนัดเข็มที่ ๒ อย่างไรก็ตาม เมื่อประชาชนได้รับวัคซีนแล้วยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป		
๓	กทท.เพิ่มจุดรับฝาก "แยกขวด ช่วยหมอ" ในสวนสาธารณะ ๓๘ แห่ง	mcot newtv	- นายวิรัตน์ มั่นสสนิทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม รับฝากขวดเพื่อส่งมอบให้โครงการ "แยกขวด ช่วยหมอ" นำไปผลิตเป็นชุด PPE ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ส.ค.๖๔ ขณะนี้มียอดรับฝากขวด ๓,๘๓๘ กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ก.ย.๖๔) ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สสล.จึงได้เพิ่มจุดรับฝากขวดเพิ่มเติมอีกในสวนสาธารณะของ กทม. ๓๘ แห่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติก PET ที่แห้ง สะอาด และบีบแบนแล้ว โดยสามารถนำขวดพลาสติกมาร่วมบริจาคได้ที่บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม. ๑ (เสาชิงช้า) และบริเวณลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการ กทม. ๒ (ดินแดง) รวมถึงสำนักงานเขต ๕๐ เขต ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. และที่สวน สาธารณะทั้ง ๓๘ แห่งของ กทม. ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐-๒๐.๐๐ น. ตามเวลาที่สวนสาธารณะเปิดให้บริการได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ ธ.ค.๖๔	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มจุดรับฝากขวด PET ในโครงการ "แยกขวด ช่วยหมอ" ในสวนสาธารณะ ๓๘ แห่ง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชน	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติก PET เพื่อนำไปผลิตเป็นชุด PPE ในโครงการ "แยกขวด ช่วยหมอ" ในจุดรับฝากของ กทม.
๔	กทท.ตรวจความคืบหน้า "สวนจากภูผาสู่มหานคร" คาดแล้วเสร็จปี ๖๕	เดลินิวส์ naewna	- นายวิรัตน์ มั่นสสนิทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กล่าวหลังตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสวนจากภูผาสู่มหานครที่ พื้นที่ ๒๖ ไร่ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนกำแพงเพชร ๒ เขตจตุจักรว่า โครงการก่อสร้างสวนจากภูผาสู่มหานครที่ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ โดยนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่ามาเป็นแนวคิดออกแบบและจัดพื้นที่สวนฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การดำรงชีพที่คนต้องพึ่งพาป่า โดยจะปลูกป่าแบบธรรมชาติจากพื้นที่สูงมาถึงพื้นที่ชุ่มน้ำ และพื้นที่กิจกรรม อาทิ อาคาร	<u>ด้านบวก</u> - ก่อสร้างสวนจากภูผาสู่มหานครที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ ตามโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการก่อสร้างสวนจากภูผาสู่มหานครที่ รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ ในโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ฝึกอบรม ทางเดินศึกษาพันธุ์ไม้ทรงปลูก หอดูนก สวนปาร์กน้ำ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น สะพานชมวิว เป็นต้น คาดจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๕		
๕	ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กทม.ว่าด้วย เงินรายได้จาก ค่าโดยสาร รถไฟฟ้า สายสีเขียว	komchadluek bangkokbiznews www.facebook.com/ คมชัดลึก	- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กทม.ว่าด้วยเงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริง-สมุทรปราการ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๔ ระบุเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ดังนี้ เงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวให้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียวตามลำดับ ดังนี้ (๑) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม (๒) ค่าใช้จ่ายการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรวมทั้งดอกเบี้ย (๓) ค่าใช้จ่ายการติดตั้งระบบการเดินรถรวมทั้งดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการกู้เงิน และ (๔) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ทำให้การชำระค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามลำดับตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครในการอนุมัติเปลี่ยนแปลง	<u>ด้านบวก</u> - ประกาศใช้ระเบียบ กทม.ว่าด้วยเงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว	- สำนักงานจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยเงินรายได้จากค่าโดยสารของโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริง-สมุทรปราการ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์